

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Lớp 11A2

Trường THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai

Nghề nhà giáo biết bao đời luôn là nghề cao quý và được kính trọng nhất. Ở đó từ năm này qua năm khác những người thầy, người cô đã gieo vào tâm hồn, trí tuệ của học sinh những tri thức cao quý, những phẩm chất tốt đẹp của mình và không có gì cao cả hơn sứ mệnh đó. Bác Hồ từng nói: "Những thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất, là những anh hùng vô danh".

Trong cái lạnh chớm đông của Hà Nội, bên những bản tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid đó đây thỉnh thoảng nghe cũng thót tim, Thầy Cô Trò chúng mình vẫn vui mừng hân hoan chào đón một Tháng 11 tháng của LỜI TRI ÂN. Những người lái đò mang tri thức đi vun trồng nên những mầm xanh - những con người làm nên đất nước và trong đó luôn có một người đã tạo ra cho xã hội, cuộc sống những sản phẩm là những con người

Đây cũng là bức thư và cũng là lời tình cảm con dành cho cô vào tháng của những lời tri ân đầy sức động tràn ngập yêu thương thầy cô và trò

Nhiều lúc không hiểu từ bao giờ, từ khi nào mà con yêu người phụ nữ ấy đến thế. Thời gian gần bó không dài, nhưng tình cảm thì cứ nhân lên sau mỗi ngày đến lớp. Người phụ nữ ấy chưa một lần đi muộn, chẳng bao giờ về sớm. Có những hôm ngay trên sân khấu sau mỗi buổi dạy. Khi nào là thế nhưng chưa một lần kêu ca, chưa buổi học nào kém năng suất. Ngay cả những hôm, mồ hôi tưa ra, nhưng vẫn đón nhận hoàn thật tốt .

Người đó chỉ có thể là cô, chỉ là cô Nguyễn Thị An Thái người trong năm qua đã dìu dắt thế hệ học sinh lớp A2 khoá k31 là chúng con đây . Con cảm tưởng như mình lạc vào đại dương tràn đầy kiến thức và trí tuệ. Cô là người lái đò tuyệt vời nhất.

Một năm học đầy bão giông nhưng chính trong bão giông cô mới thấy hạnh phúc nhất phải không cô? Vì con đường cô đi không cô đơn mà luôn có chúng con cõ vũ yêu thương ... Sau này bọn con không còn ở bên cạnh cô, cô hãy luôn mạnh mẽ và không bao giờ được gục ngã cô nhé. Cô cứ đi con đường mà cô lựa chọn, bởi chính con đường đó chúng con mới hiểu được tình cô cao cả và tài năng của người giáo viên chân chính... Con vốn rất ngại trong việc thổ lộ tình cảm của mình, nhưng nghĩ về cô lòng con luôn dạt dào cảm xúc yêu thương, con mong qua bức thư này cô có thể hiểu hơn tình cảm của con... Giống như bầu trời sao rực rỡ xin cô hãy cho con làm vì sao trong bầu trời của cô cô nhé.

Đây cũng chẳng hẳn phải là một bức thư, nó chỉ là những dòng suy nghĩ tình cảm của con, dành cho cô. Trong tình yêu có hàng ngàn lời có cánh nhưng con chỉ muốn nói với cô những gì thật nhất cảm xúc nhất, “ con yêu cô rất nhiều” “

Dù cuộc sống với bao bận rộn, nhưng con luôn dành sự trân quý nhất, cúi đầu cảm ơn sự nhiệt huyết và bài học làm người mà cô đã trao tặng cho bao thế hệ học trò chúng con. cô cứ trao đi không bao giờ đòi hỏi sự nhận về, nhưng bài học đầu tiên con ghi nhớ suốt đời đó là làm

người không được phép vô ơn. Chính cuộc đời cô cũng là một bài học thuyết phục cho mỗi đứa học trò chúng con.

Chặng đường cuối dù có mệt mỏi nhưng chắc chắn ai cũng sẽ cố gắng, vì bên cạnh luôn có cô và sự nhiệt huyết của cô đã cổ vũ động viên, phải cố gắng để có một mùa thi thật rực rỡ

Con cảm thấy vô cùng may mắn khi có cơ hội được học cô. Cô không chỉ dạy học mà còn truyền cảm hứng và cho chúng con những bài học cuộc sống. Con biết ơn vô cùng những giờ học đầy tận tình của cô! cô dạy chúng con từ cách ứng xử đến cách nhìn nhận cuộc sống lạc quan

Con yêu giọng nói của cô, yêu ánh mắt nụ cười và trái tim luôn cháy bỏng nhiệt huyết tình yêu nghề, yêu học trò của cô. Con yêu tất cả những điều cô làm, những lời dạy con sẽ nhớ mãi trong tim. Có thể cô đã nghe những lời này nhiều lần rồi nhưng con vẫn muốn nói Cảm Ơn cô An Thái vì tất cả, cô là một phần làm nên con hôm nay . Đối với con, cô luôn là người cô, người mẹ, người chị xinh đẹp, tài năng và đáng yêu.

Có một người mẹ thì tất nhiên sẽ không thể thiếu một người cha. Một người để lại ấn tượng tốt cho con về môn hoá mà bao người không thích

Nếu được hỏi môn nào gây 'thương nhớ' mà cũng 'ám ảnh' nhất thời đi học, câu trả lời chắc chắn sẽ không thể thiếu Hoá học. Nhiều người nói Hoá học khô khan, phức tạp với những hoá trị, những công thức và thí nghiệm. Nhưng thật ra con cảm nhận nó không khó như vậy đâu! Vì con cảm thấy may mắn khi được học từ thầy, " thầy Quang Ngọc" người đã chuyên đạt rất nhiều kiến thức đến cho con để con có được thành quả như ngày hôm nay. Bởi vì từ năm lớp 9 con đã cảm thấy mình bị mất gốc hoá nhưng cho đến khi gặp thầy thì mọi thứ về môn hoá đã được xoay chuyển 1 cách tích cực lên .

Với kinh nghiệm giảng dạy, thầy đã lên ý tưởng mới cho những bài giảng của mình, trong đó chú trọng rèn luyện khả năng tư duy và xây dựng phương pháp học phù hợp cho học sinh. Thầy giảng bài tỉ mỉ và cách dạy chuyên sâu, tổng quát giúp học sinh hiểu được bản chất vấn đề từ cơ bản đến phức tạp. Thầy đi sâu vào từng phương pháp giải, dạy kỹ về mặt bản chất để học sinh nắm vững kiến thức và dễ dàng xử lý được những câu hỏi khó, giúp học sinh có hứng thú và yêu thích môn học này. Qua những bài giảng của thầy, ngọn lửa đam mê học môn Hóa học trong con như đang được thấp sáng ngọn đèn trí tuệ.

Hóa học từ một môn khô khan, khó với những phương trình và hóa chất phức tạp trở nên đơn giản hấp dẫn, thực tế và gần gũi hơn đối với con rất nhiều.

“chúng Con như phenoltalein không màu khi gặp thầy là bazo nên chúng con luôn đầy sắc hồng . Thầy lúc nào cũng rất nồng nhiệt như sắt cháy trong oxi .Đôi lúc , thầy cứ như axit nitric rất giận dữ nhưng rồi lại bay hơi và hiền hậu trở lại ”

Tình yêu chúng con dành tặng cho thầy cô đôi màu giống như quỳ tím vậy

Con xin Chúc Thầy cô 20/11 vui vẻ hay cười như hít phải N<sub>2</sub>O (khí gây cười), bay bổng như khí H<sub>2</sub>, thăng hoa như iot, bản lĩnh như nitơ và hiền hòa như nước

